

และที่โรงเรียนภูมิไจมากสำคือนักเรียนได้ผลิตสารคดีสั้นหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นลุ่มน้ำคำที่นำเสนอเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของชุมชน จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคในการเสนอเข้ารับการศึกษาในโครงการลดโลกร้อนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และยังทำให้นักเรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยในการสอบโอเน็ตสูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อคอยให้บริการแก่ชาวบ้านในเขตอำเภอแม่จันอีกด้วย

ยังมีอีกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ



แล้วเห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตอบโจทย์การบูรณาการการศึกษากับชุมชนได้เป็นอย่างดีคือที่โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่ง นายคเชนศ พงศ์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม บอกว่า การเข้าร่วมโครงการทำให้โรงเรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนที่ผ่านมา จะทำอะไรก็มีเครือข่ายเข้ามาช่วย เช่น การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะกลองสะบัดชัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับการถ่ายทอด

จาก มฟล. พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าของชาวบ้านที่หมู่บ้านผาฮี้ อ.แม่สาย ตลอดจนโครงการมัลติเทสต์น้อย ที่คอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถานที่สำคัญ ตลอดจนจับความ เป็นอยู่ของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว และที่สำคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็ดีขึ้น จำนวนเด็กที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อที่โรงเรียนมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดี

ขณะที่ พชร กาญจนสกุล นักเรียนชั้น ม.6 รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม เล่าว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคนแต่ละเพื่อน ๆ สนใจอบรมภาษาอังกฤษกับ มฟล. เพราะอยากเป็นมัลติเทสต์น้อย เนื่องจากบริเวณโรงเรียนและชุมชนของคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมอยู่เสมอ ทำให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และยังสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ใช้ในการเรียนได้ด้วย นอกจากนี้ทั้งคนแต่ละเพื่อน ๆ ยังนำสิ่งที่ได้รับไปถ่ายทอดให้รุ่นน้อง จึงอยากให้มีโครงการความร่วมมือกับ มฟล.ต่อไปเรื่อย ๆ และควรขยายจำนวนนักเรียนทุกชั้นให้ได้เข้าร่วมด้วย เพราะตอนนี้ยังรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้แค่ปีละ 20-30 คนเท่านั้น

เหล่านี้คงเป็นตัวอย่างดี ๆ ของการพัฒนาและให้บริการชุมชนของ มฟล. ที่ทำมายาวนาน 13 ปี ส่วนก้าวต่อไปและทิศทางของ มฟล.จะเป็นอย่างไร คงเป็นไปดังที่กล่าวของ รศ.ดร.วันชัย ที่ว่า “มฟล.จะยังคงยึดมั่นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันไม่ละเลยที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมทั้งใกล้และไกล มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ด้วยการใช้กลไกทางทวิภาคีศึกษาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ทั้งการให้การศึกษา การให้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ หรือการมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

พูนทรัพย์ กองกาน